



ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข่าวที่ ๔๓ / ๒๕๕๔

กสร.ห่วงใยนายจ้าง-ลูกจ้างออกประกาศขอความร่วมมือช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดทำให้สถานประกอบกิจการ และลูกจ้างไม่สามารถประกอบกิจการ และทำงานได้ตามปกติ จึงออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

นายอาทิตย์ อธิโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่ หลายจังหวัดเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความรุนแรงน้ำท่วมขยายวงกว้างเข้าท่วมไปยังนิคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีตัวเลขของผู้ใช้แรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครได้รับผลกระทบแล้วจำนวน ไม่ต่ำกว่า ๑ หมื่นคน สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจำนวน ๔๖ แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ก็เริ่มมีน้ำเข้าท่วมบ้างแล้ว ซึ่งหากภาวะน้ำท่วมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เป็นการส่งสัญญาณว่าจะลูกจ้างจะได้รับผลกระทบอีกนับแสนราย และจากการตรวจสอบสถานการณ์ด้านแรงงานพบว่า ทั้งนายจ้างและลูกจ้างกลับให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขนย้ายข้าวของ ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายเห็นอกเห็นใจกัน และขณะนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน ในการตรวจสอบสารเคมีที่อาจจะรั่วไหล ระบบไฟฟ้าของโรงงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ นอกจากนี้กรมฯ ยังได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีสาระสำคัญพอสรุปดังนี้

๑. ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างที่บ้านถูกน้ำท่วมหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา
๒. ขอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ร่วมมือกับนายจ้างตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
๓. ขอให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้ร่วมมือกับนายจ้างดูแล สนับสนุน จัดสวัสดิการช่วยเหลือลูกจ้างตามความเหมาะสม
๔. ขอให้ที่ปรึกษาแรงงานหญิง เครือข่ายด้านแรงงาน อาสาสมัครแรงงานได้ติดตามข้อมูลข่าวสารประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
๕. ขอให้สหภาพแรงงาน สภาองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบการได้ปรึกษาหารือร่วมกันแก้ปัญหาโดยหลักสุจริตใจ

ทั้งนี้ ในส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นๆ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกต่อไป